



หลวงพ่อบุญเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

ประวัติหลวงพ่อบุญเพิ่ม วัดป้อมแก้ว

พระครูประโชติธรรมวิจิตร(หลวงพ่อบุญเพิ่ม)ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบาง ไทร เจ้าอาวาส วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.

พระนครศรีอยุธยา

นับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทั้งงานพัฒนาพระศาสนา ก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ของวัด และทางปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆ จนปรากฏเป็นที่เลื่องลือในหมู่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อบุญเพิ่ม

ชาติภูมิ

พระครูประโชติธรรมวิจิตร หรือ หลวงพ่อบุญเพิ่ม อดุลที่ไป ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๖๕ ตรงกับปีชวด เดือน ๔ เป็นบุตรคนที่ ๓ ของพ่อเล็ก แม่แพร บำรุงสุข ณ บ้านกลึง อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

การศึกษา

ชีวิตวัยเยาว์ หลวงพ่อเพิ่มได้ไปศึกษาอยู่ที่แถบวัดอีโธ โดยได้เริ่มการศึกษาเบื้องต้นที่วัดข้างเหล็กกับพี่ชาย จนกระทั่งจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดบางอีโธเพื่อศึกษาอักษรขอมและบทสวดมนต์ต่างๆ

จนกระทั่ง ๒ ปีต่อมาเมื่อบิดาล้มป่วยลงท่านจึงได้สึกออกมาเพื่อช่วยทางบ้านประกอบอาชีพ และเมื่ออายุครบเกณฑ์ทหารท่านได้เป็นทหารรับใช้ชาติ อยู่ ๒ ปีครั้นพอออกจากทหารมารดาของท่านก็ได้เสียชีวิตลงอีก ท่านจึงตัดสินใจอุปสมบท เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ ณ. วัดสีฎก อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูประโชติวิศิฐ(หลวงพ่อโชติ) วัดป้อมแก้วเป็นพระอุปัชฌาย์ พระถาวรธรรมคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูไพโรจน์ วัดเสาชิง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า "อตุตฺทโก" แปลว่า "ผู้มีประทีปแห่งตน"

จากนั้นหลวงพ่อเพิ่มได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสีฎกเพื่อเล่าเรียนวิชาเป็นเวลา ๒ ปีก่อนที่จะย้ายมาอยู่วัดป้อมแก้วตามคำแนะนำของหลวงพ่อโชติ และที่นี่ยังได้สำเร็จการศึกษาในชั้น นักธรรมเอกอีกด้วย

#### การศึกษาพุทธาคม

หลวงพ่อเพิ่มท่านได้หันมาสนใจศึกษาวิชาอาคมอย่างจริงจัง เมื่อครั้งย้ายมาจำพรรษาที่วัดป้อมแก้ว โดยได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสในขณะนั้น ผู้ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อห้วง วัดบางอีโธ ในสายพุทธาคมของหลวงปู่ปิ่น วัดพิบูลฯ สูดยอพระเกจิในอดีต

โดยในขั้นแรกนั้นท่านได้เริ่มจากการเขียนอักขระเลขยันต์ต่างๆ โดยที่หลวงพ่อเพิ่มท่านได้รับความไว้วางใจจากหลวงพ่อโชติให้เป็นผู้เขียนอักขระยันต์แทนหลวงพ่อโชติที่มีอายุมากและสาย คาไมตรี

ต่อมาได้รับการมอบหมายให้ทั้งจารและปลุกเสกด้วยจนกระทั่งหลวงพ่อโชติได้มรณภาพหลวงพ่อเพิ่มจึงได้รับ ตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบมา โดยหลวงพ่อเพิ่มท่านได้ใช้ชีวิตที่ร่ำเรียนมาพัฒนาวัดป้อมแก้วให้ขึ้นดังที่เห็นในปัจจุบัน

ปัจจุบันหลวงพ่อเพิ่มมีอายุ ๘๑ ปี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงดีอยู่เสมอ และมักจะได้รับกนิมนต์นั่งปรกอธิษฐานจิตวัดดงมกลต่างๆ ตามพิธีพุทธาภิเษก ทั้งที่วัดใน จ.พระนครศรีอยุธยา และใกล้เคียง รวมทั้งวัดดงมกลของวัดป้อมแก้ว ที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเอง ซึ่งมีออกมาเป็นระยะๆ และมีผู้ทำบุญบูชาหมดไปในเวลาอันรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่ได้มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ ก็ตาม

หลวงพ่อเพิ่ม นับเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง ด้วยปฏิบัติอันเรียบง่าย สมถะ สันโดษ เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้พบเห็นอยู่เสมอ จนมีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ในการนั่งสมาธิฝึกอภิมรวิปัสสนากรรมฐาน มาจากพระเกจิอาจารย์ยุคก่อน อาทิ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค คุรุบาหุณี โทธิโก คุรุบาทพรมหา วัดพระพุทธรบาทตากผ้า ฯลฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า

ด้วยวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อเพิ่ม และการแสดงออกบนใบหน้าของหลวงพ่อ บ่งบอกได้ว่า ท่านเป็นผู้มีบุญบารมีสูง และได้บรรลุธรรมในระดับหนึ่ง รวมทั้งเชื่อมั่นว่า ท่านเป็นผู้มีพลังจิตอันสูงส่ง มีความแก่กล้าในทางวิชาอาคมอันเข้มขลัง ซึ่งตรงกับคำเล่าลือของชาวบ้านที่ว่า วัดดงมกลของหลวงพ่อเพิ่มทุกรุ่นที่ท่านได้ปลุกเสกเอาไว้ ล้วนมีอานุภาพความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอด จนปรากฏเกียรติคุณอันโด่งดังถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ ชื่อของ "หลวงพ่อเพิ่ม" ยังเป็นมงคลนาม จึงเชื่อมั่นว่า ใครได้ทำบุญกับ "หลวงพ่อเพิ่ม" ชีวิตมีแต่ "เพิ่ม" ขึ้นในทางที่ดีเสมอไป



## วัดดุมงคล

หลวงพ่อบุญเพิ่มท่านสร้างวัดดุมงคลไว้หลายรุ่น โดยวัดดุมงคลที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๑๗ เป็นเหรียญรุ่นแรกฉลองอายุครบ ๕ รอบ

ปี ๒๕๒๐ สร้างพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รุ่นแรก (กดพิมพ์ที่วัด)จำนวนสร้างน้อยมาก

ปี ๒๕๓๑ สร้างเหรียญรุ่นฉลองอายุครบ ๖๐ ปี พระสมเด็จหลังรูปเหมือนและรูปหล่อลอยองค์รุ่นแรก ซึ่งในปัจจุบันวัดดุมงคลรุ่นนี้หายากและมี  
ประสบการณ์มาก

ปี ๒๕๓๕ สร้างเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อบุญเพิ่มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

ปี ๒๕๔๒ สร้างวัดดุมงคลรุ่นเพิ่มทรัพย์ประกอบด้วยพระปิดตาคำหมาก พระสังกัจจายน์จันทร์เพ็ญ เหรียญน้ำมันคั้บอบสดงค์ โดยทำพิธีพุทธา  
ภิเษกในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๓ สร้างวัดดุมงคลรุ่นเพิ่มสุข ประกอบด้วยรูปเหมือนบูชาเสาร์ ๕ ฐานบรรจุเหรียญแจกทาน พระปิดตาล้อรุ่นแรก พระสมเด็จหล่อรุ่น  
แรก พระสมเด็จต่อลาก พระปรกใบมะขาม แหวนตะกร้อ ตะกรุดโทน ฯลฯ

ปี ๒๕๔๔ สร้างพระสมเด็จคำหมากรุ่นแรก รูปหล่อแซฮิด

ฯลฯ

นอกจากวัดดุมงคลหลายรูปแบบแล้วสิ่งหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญเพิ่มแสวงหาก็คือตะกรุดนั่นเอง โดยหลวงพ่อบุญเพิ่มท่านจะทำ  
ตะกรุดขึ้นปีละครั้งโดยท่าน ทำเฉพาะช่วงเช้าพรรษา จารเอง เสกเอง ได้เท่าไรก็เท่านั้นดังนั้นตะกรุดที่ท่านทำจึงมีจำนวนน้อยมากสร้างขึ้นปีละ  
ไม่ถึง ๑๐๐ ดอก

สำหรับพุทธคุณของตะกรุดท่านนั้นดีเด่นด้านคงกระพันชาตรี วิธีใช้ก็คือให้ห้อยคอห้อยเอวเด็ดขาดและมีข้อห้ามคือห้ามดื่มสุราและฝิ  
ดถูก ฝิดเมียชาวบ้านเด็ดขาดมิฉะนั้นตะกรุดจะเสื่อมทันที